

ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว

๓๒๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDA Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๖๓๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ว่า สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ๑๗ เป้าหมายหลัก โดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และประสานงานหลัก เป้าหมายที่ ๔ “สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุม และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหน่วยงาน ทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมาย ดังกล่าวสู่การปฏิบัติ

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG๔ Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอจัดส่งแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG๔ Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) เพื่อใช้เป็นแนวทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล และสถานศึกษา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด แผนที่นำทางได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ <https://www.pnbpec.go.th> รายการหนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ทงว

(นายภาวิศ จันทรมงคล)

ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๒๘๔๙



ที่ ศธ ๐๒๕๔/๒๐๖๖๓



สทจ.เพชรบูรณ์
เลขที่รับ ๙๒๐๓
วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖
เวลา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๓๓๑/๒ ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap)
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖)

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน สถานศึกษา ตามบัญชีแจ้งท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap)
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) จำนวน ๑ เล่ม

สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.๒๐๓๐ โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๑๗ เป้าหมายหลัก โดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก เป้าหมายที่ ๔ "สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีก้าวรศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต" สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG๔ Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) เพื่อใช้เป็นแนวทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล และสถานศึกษา ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแผนที่นำทางฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ <https://www.pnbpeo.go.th> รายการหนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา หรือ QR CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสัมฤทธิ์ ไชเปี้ย)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐-๕๖๐๒-๙๖๕๔

โทรสาร. ๐-๕๖๐๒-๙๙๓๘

เจ้าของเรื่อง นายพสกร ทวีทรัพย์ โทรศัพท์ ๐๘ ๖๒๐๑ ๙๙๗๙



แผนที่นำทาง